



ปลัดแกชอย 40

พระคัมภีร์...“ไม่มีใครได้เห็นพระบิดา นอกจากผู้ที่มาจากพระเจ้า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ผู้ที่เชื่อในเรา ก็มีชีวิตนิรันดร เราเป็นปิงแห่งชีวิต บรรพบุรุษของท่านทั้งหลาย ได้กินมานนาในถิ่นทุรกันดาร แล้วยังตาย”.../...ประกาศข่าวสาร...เดี๋ยวนี้ข่าวสารของวัดมีพ่อเจ้าวัดกับพ่อปลัดชอยกมือทำหน้าที่ประกาศเอง แดมเสียงตอบรับจากพี่น้องก็ดีเหลือเกินเพราะชอบบอกชอบใจในพลังเสียงที่ประกาศดังฟังได้ยินชัดครับผม.../...อาลัย...คุณพ่อบรูโน อาเรินส์ คณะธรรมทูตไทย หรือที่หลายคนเรียกว่า คณะ OMI คุณพ่อเป็นอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ที่ให้ความรู้กับบรรดาพระสงฆ์ สามเณร นักบวชชายหญิง และบรรดาฆราวาสมากมายหลายต่อหลายรุ่น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พระเป็นเจ้ารับคุณพ่อไปอยู่กับพระองค์ ขณะที่คุณพ่อกลับไปพักรักษาตัวที่เบลเยียม บ้านเกิดของท่าน และมีพิธีปลงศพไปเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ทางคณะ OMI จึงจัดให้มีพิธีสวดภาวนาและพิธีมิสซาให้คุณพ่อ ณ วัดอัครเทวดามิคาแอล สะพานใหม่ ในวันที่ 25 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ครับ.../...เตรียมฉลองวัด...เตรียมฉลองชอย 40 ปีนี้มีเทียบเชิญอดีตพ่อเจ้าวัดมาเป็นประธานในพิธีมิสซาในวันเสาร์อาทิตย์นี้ ส่วนฉลองแม่พระวันจริง 15 สิงหาคมนี้ เวลา 5 โมงเย็นครับ.../...จันทร์เจ้าขา...ขอข้าวขอแกง...คุณนี่เทคโนโลยีเรื่องการสื่อสารก้าวกระโดดไปไกลเหลือเกินถ้าตามก็ไม่รู้ว่าจะตามทันหรือเปล่า แต่ถ้าไม่ตามก็ไม่ได้ เพราะเป็นคนทำสื่อ เดียวก็จะถูกหาว่าไม่ทันสื่อ ก็ดูจะไม่ค่อยดี เลยต้องกัดฟันซื้อสื่อชุดใหม่ใช้ในหน่วยงานสื่อมวลชนคาทอลิก เอาเป็นว่าใครอยากช่วยทำบุญให้สำหรับซื้ออุปกรณ์สื่อ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในอุดมสารรายสัปดาห์ประจำอาทิตย์นี้ ฉบับที่ 80 พรรษา มหาราชินี หน้า 5 คอลัมน์...จันทร์เจ้าขา...ขอข้าวขอแกง...ขอบคุณครับ.../...คริสตชนชาวกำพูชา...เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนออกไปทำงานได้พบคุณพ่อวินเซนต์พระสงฆ์ชาวฝรั่งเศส พาคริสตชนชาวเขมร มาสัมผัสชีวิตที่เมืองไทยและแวะมาเยี่ยมชมอาสนวิหาร โรงพิมพ์ และศูนย์คำสอน พี่คนไทยมีคุณพ่อพงศ์เทพ อ.มนต์ชูลี นำชม พี่เขมรได้คุณพ่อไตรรงค์ และซิสเตอร์สุพัตรา ธรรมทูตไทยในดินแดนเขมร เป็นล่ำมประจำคณะ พูดภาษาเขมรคล่องเสียงจนหลายคนถามว่าคุณพ่อกับซิสเตอร์เป็นคนไทยจริงๆ หรือเปล่า ไม่ธรรมดาจริงๆ.../...วันแม่...ปีนี้อย่าลืมขอบคุณแม่ของเราและทำดีกับท่านทุกวันอย่าเฉพาะแต่วันแม่นะครับ.../...แต่ปิงที่ลงมาจากสวรรค์เป็นอย่างนี้ คือผู้ที่กินปิงนี้แล้วจะไม่ตาย เราเป็นปิงทรงชีวิต ที่ลงมาจากสวรรค์ ใครที่กินปิงนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป และปิงที่เราจะให้ปิงนี้คือเนื้อของเราเพื่อให้โลกมีชีวิต”.../...ขอพระเจ้าอวยพรครับ...